

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



ประจักษ์กับ ประเทืองใจ

ปีที่ 40 ฉบับที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ม.ราชภัฏนครฯประกาศรับสมัครอาจารย์ ครูและคณงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประสงค์จะรับสมัครงานในตำแหน่งอาจารย์ประจำ วิทยาลัยฯ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ตำแหน่งครูสังกัดโรงเรียนสาธิต และตำแหน่งคณงาน ประจำอาคาร สังกัดโรงเรียนสาธิต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร บริหารธุรกิจ (การจัดการ) จำนวน 2 อัตรา โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก / โท ทางด้านบริหารธุรกิจ / การจัดการ / การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน บริหารธุรกิจ / การจัดการ / คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2554

2. อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ ตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช จำนวน 2 อัตรา สาขาวิชาภาษาไทย 1 อัตรา สาขาวิชาบรรณารักษ์ 1 อัตรา โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประถมศึกษาจะต้องมีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยแนบใบพยานงานสอนและแฟ้มสะสม ผลงาน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2554

3. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคณงานอาคาร สังกัดโรงเรียนสาธิต จำนวน 1 อัตรา โดย สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2554

ทั้งสามรายการสมัครได้ ณ งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

ต้นกล้าครูศาสตร์ ปี 2 “ยื่นหยัดเตรียมความพร้อมในวิชาชีพครู”



ก่อนเปิดภาคเรียนในปีการศึกษาใหม่ แต่ละคณะจะมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้นักศึกษา “ค่ายต้นกล้าครูศาสตร์” เป็นอีกในหนึ่งกิจกรรม ที่คณะครูศาสตร์ ได้จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 15-17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างสีสันในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนได้ดีทีเดียว

ในปีนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะครูศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีจำนวน 488 คน(ในจำนวนนี้ยังไม่รวมนักศึกษาที่รับเพิ่มรอบ 3) โดยใช้หอประชุมมหาวิทยาลัยเป็นที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง 3 วัน ค่ายต้นกล้าครูศาสตร์นี้มีวัตถุประสงค์หลัก ๆ คือ เพื่อจะเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้บริหารของคณะครูศาสตร์ได้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องการใช้ชีวิตของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยังมีการปรับตัวไม่ทัน ซึ่งการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยจะต้องกระตือรือร้นด้วยตัวเอง เสียส่วนใหญ่ อาจารย์ก็จะคอยให้ความช่วยเหลือ และดูแลอยู่ห่าง ๆ จึงส่งผลให้นักศึกษาที่เข้ามาเรียนในชั้นปีที่ 1 มีปัญหาทั้งในเรื่องของการเรียน เรื่องของการเข้าร่วมสังคมใหม่ ๆ กับเพื่อนใหม่ ๆ กว่าที่จะปรับตัวได้บางคนก็ถูกรังแก หรือบางคนก็เกือบถูกรังแก ผลการเรียนออกมาเป็นที่ไม่น่าพึงพอใจ คณะผู้บริหารของคณะครูศาสตร์เห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้จัดโครงการค่ายต้นกล้าครูศาสตร์ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รู้จักการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และตระหนักถึงการวางตัวให้เหมาะสมสำหรับผู้ที่เรียนวิชาชีพครู โดยการมอบให้สโมสรนักศึกษาคณะครูศาสตร์ ซึ่งเป็นรุ่นพี่ในคณะดำเนินการจัดค่ายให้กับรุ่นน้อง เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องอีกทางหนึ่งด้วย



นางสาวณัฐสุดา อาสนะ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ หนึ่งในผู้เข้าร่วมค่ายต้นกล้าครุศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ว่า มีความรู้สึกดี ๆ กับรุ่นพี่ และได้สาระความรู้มากมาย เรียกว่าคุ้มค่าจริง ๆ ที่ได้มาอยู่ค่ายต้นกล้าครุศาสตร์ เพราะตนเองคิดว่าก่อนที่จะเริ่มเปิดเทอม ควรจะได้รับความรู้ว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรในมหาวิทยาลัย พอได้เข้ามาอยู่ค่าย ในครั้งนี้ก็ได้รับความรู้เรื่องการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ต้องมีเป้าหมายว่าจะทำอะไรจากการเรียน มีการสอนให้ปรับตัวเข้ากับสถานที่ และสังคมใหม่ จากอาจารย์วิชาดา ต้นตระกูล อีกด้วย



นายจุฑาพัฒนา ดั่งชิ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เข้าร่วม โครงการในครั้งนี้ ให้สัมภาษณ์ว่า ผมมีความรู้สึกว่าการเข้าค่ายในครั้งนี้ไม่เหมือนกับค่าย ๆ อื่น ๆ เพราะค่ายต้นกล้าครุศาสตร์นี้สอนให้รู้จักการปรับตัวสำหรับการเรียนในระดับชั้นอุดมศึกษา พร้อมกับสอนให้ผมรู้จักแบ่งเวลาให้เป็น คือคนเรียนเก่งก็เป็นนักกิจกรรมที่ดีได้ ไม่จำเป็นจะต้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่สามารถแบ่งเวลามาทำกิจกรรมในระหว่างที่เรียนก็ได้ การเรียนก็ไม่เสีย กิจกรรมก็ได้

ส่วนด้านนายอนิรุทธ์ อมรแก้ว นายกสโมสรณ์นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้บอกเล่าวัตถุประสงค์ในการจัดค่ายว่าเป็นการปลูกฝังเจตคติที่ดีในการศึกษาในสายวิชาชีพครู เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความรัก ศรัทธาในวิชาชีพครูให้กับน้อง ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 นี้คือวัตถุประสงค์หลักในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ แต่ไม่เพียงจัดเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับรุ่นน้อง ๆ แต่เราได้สอดแทรกความพอเพียงและวัฒนธรรมไทยให้กับรุ่นน้องอีกด้วย เช่น การทำป้าย ประชาสัมพันธ์เราจะไม่ใช่ป้ายไวฉฉฉ แต่เราใช้ป้ายผ้าแทน และของที่ระลึกที่ให้กับวิทยากรเราจะเลือกของที่ระลึกที่ไม่มีขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อน เราจึงเลือกให้ต้นไม้แทนของที่ระลึกชนิดอื่น ๆ ส่วนในเรื่องของการสอดแทรกวัฒนธรรมคือ ในคืนแรกของการอยู่ค่ายซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา ตอนค่ำก็พาน้อง ๆ ที่เป็นนักศึกษาไทยพุทธไปร่วมพิธีเวียนเทียนที่วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์ ส่วนนักศึกษาที่เป็นไทยมุสลิมก็ทำการพิธีละหมาด หอประชุมมหาวิทยาลัย เรียกว่าได้ทั้งสาระ ความรู้ และได้อนุรักษ์ความเป็นไทยอีกด้วย ในวันสุดท้ายของการอยู่ค่ายก็จัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยการปลูกดอกกล้วยไม้ที่หลังอาคาร 12 และได้มอบหมายให้รุ่นน้องดูแลตลอดที่เรียนอยู่ที่นี่ เพราะจะได้ภูมิใจว่าครั้งหนึ่งตนเองได้มีส่วนร่วมปลูกดอกไม้ที่ขึ้นชื่อว่าออกดอกยากและจะดูแลจนเจ้ากล้วยไม้นั้นจะออกดอก

ทั้ง 3 วันที่อยู่ค่ายน้อง ๆ จะได้รับทั้งสาระ ความรู้เรื่องต่าง ๆ และยังได้ทำความรู้จักกับ คณะอาจารย์ในคณะ รุ่นพี่ และเพื่อนร่วมคณะ อีกด้วย





บรรณาธิการมหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ

พิสูจน์อักษร อัดสำเนา นายก่อภพ ปรีชาชาญ

สวัสดีค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงฉบับวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2554 ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7 ปีเถาะ

วันสุดท้าย สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขอให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้า โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยหรือทำงานที่จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดอื่น หรือย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ถึง 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นภายในวันนี้ (2 มิ.ย.) และใช้สิทธิเลือกตั้ง ล่วงหน้านอกเขตจังหวัด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2554 ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช แต่สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้เมื่อการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งที่ผ่านมา ยังสามารถใช้ได้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

ส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราช แต่ไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 3 กรกฎาคม ได้สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2554 และใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า หน่วยเลือกตั้งกลางของเขตเลือกตั้งที่กำหนดขึ้น การเลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้านอกเขตจังหวัดและนอกเขตเลือกตั้ง มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554 ระหว่างเวลา 08.00 - 15.00 น.

การใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ ผู้ใช้สิทธิรับบัตร 2 ใบจากกรรมการ เลือกส.ส.เขตจำนวน 1 ใบ กวา 1 เบอร์ และเลือกส.ส. บัญชีรายชื่อ (เลือกพรรค) อีก 1ใบ กวา 1 เบอร์ หลักฐานใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง เช่นบัตรประจำตัวประชาชน(รวมถึงบัตรที่หมดอายุ) บัตรเหลืองที่ยังไม่หมดอายุ บัตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้มีรูปภาพและหมายเลขประชาชน 13 หลัก

ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านว่ามีชื่อหรือไม่ ก่อนการเลือกตั้ง 10 วัน หากไม่มีให้ขอเพิ่มชื่อต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2554 ผู้ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน หรือหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. นะคะ ทั้งหมดนี้คือสาระสำคัญในการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องทราบเบื้องต้น

ปิดท้ายพักเที่ยงวันด้วยสุภาษิตแต่จิว “โรคภัยไข้เจ็บต้องรักษาแต่เนิ่น ๆ เกาภัยต้องขจัดให้ถึงรากโคน ” สวัสดีค่ะ